



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ที่ อบ. ๐๐๓๒.๑๑๑.๐๗/๐๗๖

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔


เรื่อง รายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม


### เรื่องเดิม

ตามที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ได้ดำเนินโครงการซ่อมแผนป้องกันและระงับ  
อัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๔ และมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อม  
นั้น

### ข้อพิจารณาและข้อเสนอ


เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ (๘)  
ที่ระบุหน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้  
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดังนี้ขออนุญาตให้นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

  
(นางสาวณัฐภา สาทิ)  
นิติกร

  
(นายพิทักษ์ ทองทวน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

อนุมัติ

  
(นายชวมัย สิบนุการณ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ที่ อบ ๐๐๓๒.๑๑๓.๐๗/.๑๙๕

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ด้วยคณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV.) ได้ดำเนินงานจัดทำโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๗ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กำหนดการ ๓ วัน อบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๒ วัน, ซ้อมสมมติเหตุการณ์จริง ๑ วัน กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ภายใน รพ. ไม่น้อยกว่า ๔๐ % และเจ้าหน้าที่ใหม่ ๑๐๐ % รายละเอียด ดังนี้

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๓๐๐ คน

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐๐ คน

และซ้อมสมมติเหตุการณ์จริง วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยสมมติเกิดเหตุไฟไหม้ที่ห้องเก็บของ อาคารรักษาพยาบาล ๔๐๐ เตียง (อาคาร ๔) ชั้น ๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ใช้จุดรวมพลที่ ๒ (สำรอง) หน้าอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่(อาคาร ๕) จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฯ ดังต่อไปนี้

๑. รุ่นที่ ๑ มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน ๑๔๓ คน, รุ่นที่ ๒ มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน ๑๑๗ คน และวันซ้อมสมมติสถานการณ์ จำนวน ๑๒๒ คน รวม ๓๘๒ คน คิดเป็น ๗๖.๔๐% เป้าหมายตามโครงการ ทั้งหมด ๕๐๐ คน และคิดเป็น ๗๗.๓๘ % ของเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลทั้งหมด ๑,๐๒๒ คน
๒. เกณฑ์เป้าหมายเจ้าหน้าที่ใหม่ จำนวน ๓๒ คน คิดเป็น ๑๐๐ % ,เจ้าหน้าที่เก่า จำนวน ๓๕๐ คน คิดเป็น ๓๕.๓๖ % (ต่ำกว่าเกณฑ์ ๔.๖๔ %)

๓. หน่วยงานภายนอกที่เข้าร่วมการซ้อมแผนฯ จำนวน ๕ หน่วยงาน ประกอบด้วย อำเภอเดชอุดม, เทศบาลเมืองเดช, อบต.เมืองเดช, ตชด.ที่ ๒๒๕ และ สภอ.เดชอุดม

๔. วันซ้อมสมมติเหตุการณ์จริง ทางคณะกรรมการ ENV. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ ENV. ร่วมสังเกตการณ์ จำนวน ๕ จุด ได้แก่

จุดที่ ๑ ที่ห้องคอนโทรล	ชั้นที่ ๔ อาคาร ๕	ผู้สังเกตการณ์ คือ คุณอุไรวรรณ อมรไชย
จุดที่ ๒ จุดเกิดเหตุ ห้องแล็บ	ชั้นที่ ๒ อาคาร ๔	ผู้สังเกตการณ์ คือ คุณอัชฌาเดชฯ ผลานันต์
จุดที่ ๓. จุดรวมพล	หน้าอาคาร ๕	ผู้สังเกตการณ์ คือ คุณกัลยาณี โพธิ์รัง
จุดที่ ๔ จุดรถดับเพลิงจอด	หลังอาคาร ๔	ผู้สังเกตการณ์ คือ คุณจิราวรรณ พิศชาติ
จุดที่ ๕ จุดรับคนโรยตัว	หลังอาคาร ๓	ผู้สังเกตการณ์ คือ คุณอรทัย อารมย์

รายละเอียดผลการสังเกตการณ์ คำแนะนำจากผู้บริหารฯ และผู้ร่วมซ้อมแผนฯ จากภายนอก เพื่อเป็นโอกาส  
ในการพัฒนาต่อไป ตามเอกสารดัดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายพัทธศิษ กุลวงศ์)

เลขานุการคณะกรรมการENV.



(นายประกิจ เชื้อชม)

ประธานคณะกรรมการ ENV.

ทราบ

.....

- ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๑ สจ.ว. ได้ไปประชุม กทบ.



(นายชวมัช สืบบุญการณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

สรุปข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรค ในการซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

จุดที่ ๑ ห้องคอนโทรล ชั้น ๔ อาคาร ๕

ประกาศแจ้งเหตุ ใช้แผน F๑ สามารถปฏิบัติตามที่ซักซ้อมไว้ได้ครบถ้วน

จุดที่ ๒ จุดเกิดเหตุ ห้อง Lab

ผู้ประสบเหตุไฟไหม้ รายงานหัวหน้าเวร และหัวหน้าเวร สั่งการดับไฟ สั่งการตัดไฟ และแจ้งเหตุไปยังศูนย์โทรศัพท์ สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามที่ซักซ้อม

จุดที่ ๓ จุดรวมพล หน้าอาคาร ๕

การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินทำได้ถูกต้องตามที่ซักซ้อม หน่วยงานที่เคลื่อนย้ายผู้ช่วยยังปฏิบัติไม่ถูกต้อง เมื่อมาถึงจุดรวมพลไม่ได้รายงานตัวต่อผู้บัญชาการแผน ผู้บัญชาการแผนจึงต้องประกาศให้มารายงานตัว และมีบางหน่วยงานรายงานข้อมูลต่อผู้บัญชาการแผนไม่ครบถ้วน ขาดการเช็คจำนวนคนก่อนมารายงานผู้บัญชาการแผน

จุดที่ ๔ หลังอาคาร ๔ หลังจุดเกิดเหตุ

มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาอำนวยความสะดวก ให้รถดับเพลิงสามารถเข้ามาดำเนินการดับเพลิงได้โดยสะดวก รถดับเพลิงของเทศบาลเมืองเดชอุดม มาภายใน ๓ นาที หลังแจ้งเหตุ ตามด้วยรถดับเพลิงของตำรวจตระเวนชายแดนและรถดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ไม่พบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลร่วมอำนวยความสะดวก

จุดที่ ๕ จุดรับคนโรยตัว

รถพยาบาลมาถึงภายใน ๑ นาที หลังรับแจ้งเหตุ พยาบาลมีการรายงานตัวกับผู้บัญชาการแผน แต่พนักงานขับรถเซ็นเปลไปรอรับผู้บาดเจ็บใกล้จุดเกิดเหตุ ซึ่งอาจเป็นอันตรายได้ และเมื่อพบว่าผู้บาดเจ็บ ๓ ราย ได้มีการประสานกลับศูนย์EMS ของกลุ่มงานการพยาบาลอุบัติเหตุ อุบัติเหตุฉุกเฉิน ขอรถพยาบาลและทีมเสริม จึงสามารถเคลื่อนย้ายและนำส่งผู้บาดเจ็บ ๓ ราย ได้อย่างเหมาะสม

ข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย จากภายนอก

๑. รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเดชอุดม

กล่าวชื่นชมที่มีการซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก ควรให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย ช่วยอำนวยความสะดวกจราจรในจุดต่างๆ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

๒. ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง

กล่าวชื่นชมที่มีการซ้อมแผนที่จริงจังเข้มแข็ง และควรมีการซักซ้อมทุกปี เพราะโรงพยาบาลมีอาคารสูง

๓. รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒๕

กล่าวชื่นชมและขอบคุณที่ให้หน่วยงานภายนอกได้มีโอกาสร่วมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย